

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA
V/v tiếp tục thực hiện cao điểm
“50 ngày, đêm” tuyên truyền và
đẩy nhanh tiến độ đăng ký,
kích hoạt định danh điện tử

Tam Điệp, ngày tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-TCTĐA06 ngày 08/9/2023 của Tổ công tác đề án 06 UBND tỉnh về phát động cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố Tam Điệp đã xây dựng Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 08/9/2023 về phát động cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử thực hiện từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023.

Hiện nay, 100% người dân thường trú trên địa bàn thành phố đã được cấp Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip, các cơ quan, tổ chức và người dân đã từng bước tiếp cận, sử dụng các tiện ích từ tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID. Qua theo dõi, UBND các phường, xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác để triển khai, tổ chức thực hiện. Lực lượng Công an đã rà soát số nhân khẩu đủ điều kiện trên địa bàn, tham mưu cho UBND các phường, xã chỉ đạo Đài Truyền thanh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Một số đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đảm bảo chất lượng, tiến độ đạt kết quả cao như: phường Bắc Sơn, phường Nam Sơn và phường Yên Bình. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tổ công tác thực hiện Đề án 06 của một số xã, phường chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đăng ký, kích hoạt định danh điện tử, chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đăng ký, kích hoạt định danh điện tử, tỷ lệ đăng ký, kích hoạt chưa cao.

Phần lớn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các phường, xã có hộ khẩu thường trú trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố thì vẫn còn một số trường hợp chưa làm CCCD gắn chip và đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tổng số tài khoản định danh điện tử đã kích hoạt trên địa bàn là 38.865/53.750 số công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 72%. Còn 14.885 trường hợp chưa đăng ký và kích hoạt, chiếm 28%.

(Có thống kê kết quả kèm theo)

Để thực hiện thắng lợi và hoàn thành mục tiêu Kế hoạch phát động cao điểm “50 ngày, đêm” về cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 08/9/2023 về phát động cao điểm “**50 ngày, đêm**” và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố đã triển khai về công tác tuyên truyền.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để công dân có thể sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia... góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

3. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, khẩn trương hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố. **Thời gian trước ngày 25/10/2023.**

4. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ cấp định cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Kết thúc cao điểm, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND thành phố; tham mưu UBND thành phố tổ chức tổng kết, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện cao điểm; phê bình đối với tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không chấp hành theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Giao Công an thành phố chủ trì, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Công an thành phố (*Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND thành phố*) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT, CA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Mạnh Hùng